

'เจสแซนด์ร่า'แชมป์ เรือใบนานาชาติ

เรือใบนานาชาติ รายการ "เอเพ็กซ์ เวิลด์เรคคอร์ด เซลลิ่ง ทัวร์นาเมนต์ 2019" ปิดฉากไปแล้ว โดย "เจสแซนด์ร่า ฑู" เก็บชัยชนะเลิศ 2 เรส คำว่าแชมป์รุ่นโออาร์ซีไปครอง ★ มีต่อหน้า 21

'เจสแซนด์ร่า' ☆ ต่อจากหน้า 17

ขณะที่รุ่นครูซซึ่งแชมป์เป็นของเรือโลล่า รุ่นโอเอเซียน มัลติฮอล แชมป์เป็นของเรือแมมบ้า และรุ่นพลาทุ แชมป์เป็นของเรือดราทอน

การแข่งขันเรือใบนานาชาติ รายการ "เอเพ็กซ์ เวิลด์เรคคอร์ด เซลลิ่งทัวร์นาเมนต์ 2019" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2562 ที่ จ.กระบี่ เริ่มต้นในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 08.30 น. โดยยังคงใช้เส้นทางเดิมที่แข่งขันกันเมื่อวานนี้ มุ่งหน้าไปอ้อมกลับที่เกาะปอดะ ซึ่งการแข่งขันวันที่ 2 ก็ยังคงมีลมพัดเบาๆ ทำให้นักกีฬาแล่นใบทั้ง 14 ชาติต้องใช้เทคนิคกันอย่างสูงในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากลมที่มี ทะยานเรือไปข้างหน้าผ่านเข้าสู่เส้นชัยให้ได้

สรุปผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการมีดังนี้ รุ่นโออาร์ซี ซึ่งใช้เส้นทางแข่งขันอ้อมกลับมายังจุดปล่อยตัว ยังคงเป็นเรือ "เจสแซนด์ร่า ฑู" ที่เก็บ

ชัยชนะได้อย่างเด็ดขาดทั้ง 2 เรส และทำสถิติเวลาเวิลด์เรคคอร์ดได้เร็วที่สุดจากจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่พิกัด 07.58.340N 098.52.776E และจุดอ้อมทูนที่พิกัด 07.57.3N 98.47.49E โดยเวลาที่ทำได้คือ 2 ชั่วโมง 16 นาที 18 วินาที ส่วนอันดับที่ 2 ได้แก่เรือแมกกาชิป และอันดับที่ 3 เรือยูมิโนโล

ส่วนการแข่งขันอีก 3 รุ่นนั้น ใช้เส้นทางครั้งหนึ่ง โดยวิ่งจากจุดปล่อยตัวที่พิกัด 07.58.340N 098.52.776N ไปยังจุด 07.57.3N 98.47.49E โดยไม่ต้องวิ่งอ้อมกลับ แชมป์ในรุ่นครูซซึ่ง ได้แก่เรือโลล่า ทำเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที 18 วินาที อันดับที่ 2 เรือมาจูซี และอันดับที่ 3 เรือนิมบัส รุ่นโอเอเซียนมัลติฮอล อันดับที่ 1 ได้แก่ เรือแมมบ้า ทำเวลา 1 ชั่วโมง 38 นาที 6 วินาที อันดับที่ 2 เรือเซิร์ฟแพทโทร และรุ่นพลาทุ อันดับที่ 1 ได้แก่

เรือดราทอน ทำเวลาที่ 1 ชั่วโมง 3 นาที 39 วินาที อันดับที่ 2 เรือไทเกอร์ และอันดับที่ 3 เรือปีเวอร์ สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ม.ล.กิตติบดี ประเวศวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติมาเป็นประธานการมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน โดยกล่าวว่า จังหวัดกระบี่ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมสนับสนุนสร้างสรรคกิจกรรมนี้ขึ้น ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทั้งในด้านการกีฬา การช่วยสนับสนุนหลักการที่จังหวัดกระบี่ เน้นในด้านการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้ผลงานอมที่มาจากธรรมชาติ รวมไปถึงช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ไปสู่นานาชาติ โดยจะออกอากาศทาง FOX Sports ไปสู่ 38 ล้านครัวเรือนด้วย

ด้านนายพงษ์พันธ์ สัมภวกุลต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมเปิดเผยว่า ในนามของบริษัทเอเพ็กซ์เราพอใจอย่างยิ่งที่กิจกรรมในปีแรกประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 3 ข้อ คือ 1. ช่วยสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเรือใบ ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมมาท่องเที่ยวกระบี่โดยเรือใบอยู่แล้วเพราะทะเลกระบี่มีความสวยงามมาก และมีความเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ 2. ได้มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ไปสู่นักท่องเที่ยวนานาชาติที่จะรับชมรายการ และ 3. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเรากาภูมิใจที่ได้มีส่วนสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้